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รายงานฉบับน้ี จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักลงทุนใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในหลักทรัพย ซึ่งไดพิจารณาจากขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณชน และเปนการคาดการณของผูจัดทําจากขอ
มูลท่ีมีอยูท้ังหมด โดยการวิเคราะหหลักทรัพยน้ีอาจจะมีผลไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันขามกับหลักทรัพยท่ีทําการวิเคราะหก็ได ดังน้ัน นักลงทุนควรใชวิจารณญาณในการลงทุน การนําขอมูลท่ี
ปรากฏในเอกสารนี้ไมวาจะท้ังหมด หรือบางสวนไปทําซ้ํา หรือดัดแปลง แกไข หรือนําเอกสารเผยแพรสาธารณชนจะตองไดรับความยินยอมจากบริษัทกอน 
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MEDIA ภาครัฐและเอกชนเรงแกปญหา �จอดํา� กอนโอลิมปก (17 ก.ค.-12 ส.ค.) 
คําแนะนํา Neutral (เทากับตลาด) นักวิเคราะห ดิษฐนพ วัธนเวคิน  (โทร. 2931) 

ประเด็นสําคัญ ! "โอลิมปกและบอลโลก : ทางออกเพื่อผูบริโภคไมตองชมจอดํา" วานน้ี (5 ก.ค.) กสทช. ไดจัดเสวนาโดย
เชิญผูท่ีเก่ียวของในการถายทอดสดการแขงขันกีฬาโอลิมปก 2012  และฟุตบอลโลก 2014 ท้ังสถานีโทรทัศน
ฟรีทีวี, แพลตฟอรมจานดาวเทียมระบบซีแบนด, เคยู แบนด, เคเบิลทีวีทองถ่ิน, ทรูวิช่ันส  รวมท้ัง บมจ.อารเอส 
ผูบริหารลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2014  เพ่ือหารือการถายทอดสดการแขงขันกีฬาท่ีอยูในความสนใจของคนไทย 
และปองกันปญหา "จอดํา" ฟรีทีวี ไมใหเกิดข้ึนอีกเหมือนฟุตบอลยูโร 2012 ท่ีผานมา 

! "ทีวีพูล" ระบุซื้อลิขสิทธิ์ถายทอดสด "โอลิมปก" เฉพาะฟรีทีวีอนาล็อก ไมใชลิขสิทธิ์แพรภาพทุกชอง
ทาง (All right) ดังน้ันหากพิจารณารูปแบบการรับชมตามสิทธิท่ีไดรับมาก็คือ การรับชมสัญญาณฟรีทีวี ภาค
พ้ืนดินผานเสาอากาศหนวดกุงและกางปลาเทาน้ัน ในขณะท่ี TrueVisions รายงานวา ไดซ้ือลิขสิทธิ์โอลิมปก 
มาถายทอดสดใหสมาชิกไดรับชมท้ังระบบ HD และชองพ้ืนฐาน โดยจะมีการถายทอดสดรวม 9 ชอง แบงเปน
ชอง HD 4  ชอง และชองพ้ืนฐาน 5 ชอง 

! เรงเจรจาเจาของลิขสิทธิ์เพ่ือแพรภาพทุกชองทาง นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค  กสทช. กลาววา การ
แกปญหาเฉพาะหนา คือ การหารือกับภาครัฐ โดยขอใหรัฐบาลและสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลชอง 11  
หารือรวมกันโดยเรงดวน เพ่ือใหชอง 11 เจรจากับ เอบียู คูขนานกับท่ีทีวีพูลไดดําเนินการอยูในขณะน้ีเพ่ือขอ
แพรภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปกทางฟรีทีวี ทุกชองทาง ในขณะท่ีแนวทางการแกปญหาระยะยาว คือ การ
ประกาศใชหลักเกณฑ Must Carry คือ การกําหนดใหฟรีทีวีแพรภาพไดทุกแพลตฟอรม, การกําหนดมาตรฐาน
กลองรับสัญญาณดาวเทียมใหมีมาตรฐานเดียวกันเพ่ือสามารถรับชมคอนเทนทพิเศษท่ีมีลิขสิทธิ์ได 

ความเห็นนักวิเคราะห ! ส่ือทีวีดาวเทียมกําลังจะกาวสูความเปนมาตรฐานมากข้ึน แมวาปญหาการเกิด �จอดํา� ในชวงน้ีจะทําให
ผูบริโภคมีความเช่ือม่ันตอการรับชมทีวีผานจานดาวเทียมลดลง และรูปแบบของกฎเกณฑในการควบคุมและดู
แลผูประกอบการยังไมมีความชัดเจน แตอยางไรก็ตาม ความตื่นตัวดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการเติบโตของ
ธุรกิจส่ือทีวีดาวเทียม โดยจากขอมูลลาสุดพบวาปจจุบันครัวเรือนในประเทศไทยมากกวา 50% รับชมทีวีผาน 
จานดาวเทียมและเคเบิลทีวี และเราเช่ือวาเม่ือปญหาดังกลาวมีความคล่ีคลาย (ระยะยาว) จะทําใหธุรกิจส่ือที
วีดาวเทียมในประเทศไทยมีความเปนมาตรฐานสูงข้ึน สงผลดีตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ ยกตัว
อยางเชน การกําหนดมาตรฐานกลองรับสัญญานทีวีดาวเทียมใหมีระบบการรองรับการเขารหัสจะเปดโอกาส
ตอการทําธุรกิจเพยทีวีมากข้ึนในอนาคต เปนตน  

! RS เปน Top Pick และคงคําแนะนํา �ซ้ือ� โดยใหราคาเหมาะสม (12 เดือน) เทากับ 5.00 บาท เรามองวาผล
ประกอบการมีโอกาสขยายตัวอยางมีนัยสําคัญจากโครงการ RS Sport Laliga (เพยทีวีถายทอดสดฟุตบอลลา
ลีกาสเปน) และการเติบโตของชองทีวีดาวเทียมเดิม 4 ชอง รวมถึงโอกาสการเติบโตในป 2557 จากการเปนผู
ถือลิขสิทธิ์การถายถอดสดฟุตบอลโลกป 2014 
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